
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยท่ี ๔ สระบุรี ครั้งที่ 2/2565 
ในวันที ่22 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องประชุมประเวศ บุญเลี้ยง ชั้น ๓ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  
*********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ประธาน 
2. นางสาวพิชญภัสสร์ ไหลรุ่งเรืองสกุล แพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กรรมการ 
3. นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา ธรรมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก กรรมการ 
5. นางทรรศนีย์ ธรรมาธนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ 
6. นางพัชราภรณ์ พัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรรมการ 
7. นางสาวเพชรา ชวนะพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กรรมการ 
8. นายวิชาญ ดำรงค์กิจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์    วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคนิคบริการวิชาการ กรรมการ 

10. นางสายฝน    สายสุ่ม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กรรมการ 
11. นางวัชรี เรือนคง หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และพัฒนาวิชาการ กรรมการ 
12. นางจงกล บุตรยี่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
13. นายกิรติ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. 

 
นางสาวเยาวมาลย์ วิรัตน์คำเขียว นักวิชาการสถิติ กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) ติดราชการ 
2. นางบุญชอบ เกษโกวิท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ติดราชการ 
3. นางศรีสุดา  บุญขยาย  หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ลาพักผ่อน 

 

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประเด็นจากประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 1/2565   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
1. นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 9 ประเด็น 1.

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2.เศรษฐกิจสุขภาพ 3.สมุนไพร กัญชา กัญชง 4.สุขภาพวิถีใหม่ 
5.Covid-19 6.ระบบบริการก้าวหน้า 7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 8.ธรรมาภิบาล  
9.องค์กรแห่งความสุข 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระบบ GFMIS ข้อมูล ณสิ้นเดือน
ตุลาคม 2564 (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน)งบประมาณเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 3.76 % หากส่วนราชการไม่สามารถใช้งบประมาณครึ่งปีแรก ใช้ไม่หมดให้รีบทำ
หนังสือคืนเลย 

3. ผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพรวมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ มากสุด ไตรมาส 4 คือ 
- การบริหารงาน (Management Auditing) ประเด็น ผลการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ไม่
เป็นไปตามมติกรมอนามัย 



๒ 

 

- การเงินและบัญชี (Financial Auditing) ประเด็น การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดจำนวนสูง
เกิน 20% และการส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยืม
เงินค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรม/
ประชุม แบบ Onsite ได้ และยากต่อการติดตามเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนั้นหลาย
หน่วยงานจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเป็นแบบ Online แทน ทำให้ต้องคืนเงิน
ยืมเป็นเงินสดเกิน 20% และส่งใช้เงินยืมล่าช้า ซึ่งหน่วยงานได้มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเป็นไป
ตามมาตรการกรมฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ตามเป้าหมายและตามมติกรมฯ 

4. งานมหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก(Play Day) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยเล่น
เปลี่ยนโลก เป้าหมาย 1. ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) อย่างน้อยตำบลละ 1 คน 2. 
พ้ืนที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง  มอบหมายกลุ่มงานแม่และเด็ก นำ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 

5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ season 3 ก้าวสู่ season 4 เน้นการจัดกลุ่ม
ชมรม เชื่อมโยงกับครอบครัวรอบรู ้ โดยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีต้องดำเนินการในปี 
2565 เป้าหมาย 8 แสนราย 

6. ควานก้าวหน้าไปรแกรนโภชนาการอัจฉริยะ  Food4Health โดยผู้อำนวยการสำนัก
โภชนาการ โดยแยก เป็นเมนชููสุขภาพ สำหรับประชาชน และHealthy Canteen สำหรับ
ผู้ประกอบการ มอบให้กลุ่มงานวัยทำงานให้คิดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์
ลงไปกับกลุ่มงานอ่ืน 

7. กองส่งเสริมความรอบรู้ และสื่อสารสุขภาพ มีเชิญชวน HLเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เนื่องจากเป็น
นโยบายรมช. เน้น สาสุขก่อน เอกชนก็เข้าร่วมประชุมได้ ผอ.ว่าให้ลงทะเบียน แล้วจะมี
การประชาสัมพันธ์กับกลุ่มงานอื่นๆอย่างไร  คุณสุพัตรา กล่าวว่า เจ้าภาพช่วยทำรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ชัดๆเพื่อนำไปสื่อสารจังหวัดต่อได้ มอบกลุ่มงานKMสกัดสไลด์เพ่ือ
นำไปพูดแนวทางเดียวกัน อย่างช้าสิ้นเดือนนี้(พฤศจิกายน) 

8. เรื่อง เขตสุขภาพไร้รอยต่อเพื่อการบูรณาการ คน เงินของ เพื่อสนับสนุนฺBig lock เน้น
สูงอายุ มอบกลุ่มยุทธ์จัดทำสไลด์นำเสนอบอร์ดเขต คุณเพชรา กล่าวว่า การดำเนินงาน
เมืองที่เป็นมิตรทำได้ 6 จังหวัด แต่แนวทางการพัฒนายังไม่ชัดเจน องค์ประกอบที่ 8 
สามารถทำถนนสุขภาพได ้โดยการดำเนินการรพ.สต.จะประเมินตนเองเข้ามาก่อน  

9. การที่ท้องถิ่นไม่เชี่ยวด้านวิชาการด้านส่งเสริมป้องกัน ยังเป็นโอกาสในการทำงานของเรา 
เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขอเกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ทำไป
แล้ว 8 จังหวัด key man น่าจะเป็นท้องถิ่น เน้นให้เห็นความสำคัญแนวทางนี ้ รองสุ
กานดา กล่าวว่า ต้องลองคลี่ข้อมูลเรื ่องนี้ setting เดียวกัน สถานที่ที ่เป็นต้นแบบกา
ดำเนินงานที่เป็นต้นแบบ เพ่ือพาผู้ใหญ่มาชม จะเป็นการสร้างแนวทางเชิดชูเกียรติ  

10. แผนรายปี มอบกลุ่มยุทธศาสตร์จัดทำและนำเสนอต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
  นายกิรติ เจริญสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี 
รายงานผลการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบและ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  



๓ 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  งบกลางโควิด  และการกำกับ ติดตาม แผนการ 

       ดำเนินงาน   
 นายกิรติ เจริญสุข รายงานว่างบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน จำนวน 7,503,780 บาท งบลงทุน 5,176,000 บาท)รวมทั้งสิ้น 
12,679,780 บาท และข้อมูลตาม GFMIS ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อย
ละ 13.42 เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 19 โดยมีเรื่องแจ้งให้
ทราบดังนี้ 

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน) 

 
2. งบลงทุน ปี 65 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

3. แผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ไตรมาส 1 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 
กลุ่มแม่และเด็ก 

 
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 

 
กลุ่มวัยทำงาน 

 
กลุ่มสูงอายุ 

 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



๕ 

 

กลุ่ม KM 

 
กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 
กลุ่มยุทธศาสตร์ 

 
กลุ่มอำนวยการ    

 
4. ผลการเบิกจ่ายงบเงินกู้ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

  5. งบกลางโควิด รอบ 2  การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 
 คุณเยาวมาลย์ วิรัตน์คำเขียว รายงานขอให้เร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อลงข้อมูลใน
ระบบDOC ตาม Timeline PMS รอบ 5 เดือนแรก  
1. Timeline PMS ปี2565(รอบ 5 เดือนแรก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

2. สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาในปี 2565 (กรมและศูนย์ฯ) 

 
 

2.  สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาในปี 2565 จาก AAR ศูนย ์
1. เจ้าภาพต้องคลีtemplate ให้ชัดเจนว่าส่วนกลางต้องการให้วิเคราะห์อะไรบ้าง(ตามคู่มือ

กรมฯ) 
2. เจ้าภาพทำความเข้าใจTemplate หากไม่เข้าใจสามารถโทรสอบภาพเจ้าภาพใหญ่

โดยตรง 
3. นำข้อเสนอแนะแนวทางรอบ2564 เขียนเพิ่มในปี 2565 และเน้นคำตรง 30 ประเด็น

ให้ชัดเจน อาทิ สร้างความผูกพันกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องการติดต่อประสานงาน
เครือข่ายและมีการตอบรับ(แสดงหลักฐาน EE ระหว่างเราและภาคีเครือข่ายให้เห็น) 

4. คำนึงถึงลูกค้าในอนาคต ใช้ PMQA หมวด 3 ในการวิเคราะห์ลูกค้า 
5. มีแผนการกำกับติดตามแต่และKPI ทีช่ัดเจนและสื่อสารล่วงหน้า 
6. การดำเนินงานรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีการมอบหมายงานKPIให้คณะกรรมการ

รายบุคคล วางแผนการประชุม/สื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
7. คณะกรรมการHR จะสร้างฟอร์มแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
8. กลุ่มยุทธ์จะนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายเดือน(ข้อมูลจาก Data Center)

ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือหาปัญหาที่แท้จริงและปรับกระบวนการทำงานที่ส่งผล
ต่อOutput และOutcome ปลายปี 

3. รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายCluster 
จากการผลลัพธ์ดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี2565 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

พบว่า มีตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน  2 PA  ดังนี้   
1. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

มีตัวช้ีวัดที่ต้องปรับกระบวนการทำงาน จำนวน  7 PA  ดังนี้ 
1. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
2. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 



๘ 

 

3. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้)                           

ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ 
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 
6. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
7. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กผู้สูงอายุ 

 

 
คุณสุพัตรา  ค่าเป้าหมายของปี2565 มีการปรับเปลี่ยนค่ะ 
ประธาน   มอบให้กลุ่มยุทธ์ปรับค่าเป้าหมาย และหาข้อมูลตามตัวชี้วัดให้ครบ นำมารายงานต่อที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   3.3 รายงานลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า 
    คุณจงกล บุตรยี่  รายงานว่า ลูกหนี้ คืนเงินยืม และผลการคืนเงินล่าช้า ประจำเดือน  

พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้ 
 - ไม่มีลูกหนี้ คืนเงินยืมล่าช้า  

    - การส่งคืนเงินยืมล่าช้า 2565 คืนเงินยืมเกิน 20% และคืนเงิน 100% 
 - สรุปการเปรียบเทียบคืนเงินล่าช้า คืนเงินเกิน 20% และคืนเงิน 100% (ปี 2561- 
2565) 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
   3.4   รายงานการดำเนินงาน Logistic  

คุณจงกล บุตรยี่  รายงานว่า รายการวัสดุคงเหลือสำหรับสนับสนุนพื้นที่ และฉีด
วัคซีน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5   รายงานการดำเนินงานศูนย์คาดการณ์ปี 2565 
คุณพัชราภรณ์ พัฒนะ รายงานว่าศูนย์คาดการณ์และการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดทำ template ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว และวางแผนจัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง Dashboard วันที่ 16 พ.ย.2564 หลังจากนั้นจะมีการ
พัฒนาศักยภาพการคาดการณ์และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ในเดือน
มกราคม 2564 โดยกำลังสอบถามบุคลากรว่าสะดวกวันไหน และจะแจ้งอีกครั้งค่ะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

3.6   รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานวิชาการ 
 คุณวัชรี เรือนคง รายงานว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการ ได้จัดทำ 
1. แผนการดำเนนิงานขับเคลื่อนงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

2.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกพว.ประจำปีงบประมาณ 2565  

  
3. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๕ ที่ถึงเวลาทาผลงานวิชาการเลื่อนระดับได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
3.7   รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงาน HWP 

คุณสายฝน สายสุ่ม รายงานว่า การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ดังนี้  
1. ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 พบว่า บุคลากรมBีMIเกินมากที่สุด 
ร้อยละ 39 บุคลากรสุขภาพปกติร้อยละ 35 และบุคลากรสุขภาพที่มีความเสี่ยงร้อยละ 26 
ตามลำดับ 
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2. กรมได้ผลการประเมินเรื่องสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร

กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 79 ชายร้อยละ 21  ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ไม่มีหรือมีเงิน
ออมเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 42 มีภาระปานกลางร้อยละ 37 ทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อ ร้อย
ละ19 ทานผักทุกวันร้อยละ 23 ทานผลไม้ทุกวัน ร้อยละ11 ดื่มเครื่องดื่มหวานทุกวัน ร้อย
ละ 11 ไม่มีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 33 แปรงฟัน 3 นาทีขึ้นไป ไม่ไปพบทันตแพทย์ร้อย
ละ 55 ร้อยละ 14 มีปัญหาการนอนหลับบางครั้ง ร้อยละ 41  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 รายงานการสำรวจบ้านพักหลังเหตุการณ์น้ำท่วม 
คุณสายฝน สายสุ่ม รายงานว่า ผลการสำรวจ 

-บ้านพักที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประกอบด้วย แฟลต 1/1  และบ้านพัก 1/8 1/9  
-บ้านพักที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประกอบด้วย แฟลต 1/2 1/3 1/4  บ้านพัก 1/5 
1/6 1/7 
-จากการสำรวจของคณะกรรมการบ้านพัก ไม่พบความเสียหายในส่วนของโครงสร้างอาคาร 
พบคราบสกปรกจากน้ำท่วมในบริเวณโดยรอบและผนังด้านนอก มีความเห็นว่าไม่มีความ
จำเป็นต้องซ่อมแซม เห็นควรให้มีการทำความสะอาดคราบสกปรกบริเวณผนังและพ้ืนที่รอบ
บ้านพัก 
-การสำรวจความเสียหายบ้านพัก 1/8 คณะกรรมการบ้านพักได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยใน
บ้านพัก 1/8 (นายแพทย์สมศักดิ์) ว่าพบปัญหาในส่วนของระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และ
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อุปกรณ์ของบ้านพัก ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ ขอให้คณะกรรมการบ้านพักเข้าไปซ่อมแซม
แก้ไขระบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยได้ 
คณะกรรมการบ้านพักได้เข้าตรวจสอบความเสียหายตามคำร้องขอในวันที่ 10 พ.ย. 64  
ขอรับข้อเสนอแนะจาก กบศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
-การปรับปรุงระเบียบศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่พักศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี คณะกรรมการบ้านพัก ฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ว่าด้วย
การเข้าพักอาศัยในที่พักของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ขึ้น เพ่ือเสนอ กบศ. เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและปรับปรุง และนำเสนอผู้อำนวยการศูนย์ เพ่ือลงนามต่อไป 
 

ประธาน   มอบให้อำนวยการดำเนินการซ่อมแซมระบบระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาของบ้านพัก 1/8  
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 และให้คุณหมอสมศักดิ์ ย้ายกลับเข้าบ้านพัก 1/8 โดย 
ค่าใช้จ่ายให้ดูรายการที่ศูนย์ซ่อมให้ นอกเหนือจากนั้นเจ้าของห้องต้องจ่ายเอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี. 
 
ปิดการประชุม เวลา  12.00น. 
 
 
 

นางสาวเยาวมาลย์  วิรัตน์คำเขียว/จัดทำรายงานการประชุม 

นายกิรติ เจริญสุข/ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 


